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ผู้แทนราษฎร คนที่สอง ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภาผู้แทนราษฎร ข้ึนบัลลังก์ กล่าวเปิดประชุม 
เปิดโอกาสให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปรึกษาหารือเรื่องเกี่ยวกับปัญหาในพื้นที่และปัญหา
ภาพรวมของประเทศที่อยูใ่นกระแสความสนใจถึงเวลา ๑๑.๐๙ นาฬิกา จากนั้นได้ดําเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระกระทู้ถามสด ตามลําดับ ดังนี้ 
กระทู้ถามสดเรื่องที่ ๑ เรื่องปัญหาราคามะพร้าวตกตํ่า ถามโดยนายประมวล พงศ์ถาวราเดช 
พรรคประชาธิปัตย์ จังหวดัประจวบคีรีขันธ์ว่า ด้วยเกษตรกรชาวสวนมะพร้าวได้รับความ
เดือดร้อนเรื่องราคามะพร้าวตกตํ่าก่อให้เกิดปัญหาทางเศรษฐกจิและสังคม รัฐบาลจะมีแนว
ทางแก้ไขปัญหาอย่างไร 
นายณัฐวุฒ ิไสยเกื้อ รัฐมนตรีชว่ยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวตอบกระทู้ว่า 
สําหรับเรื่องราคามะพร้าวตกตํ่าขณะนี้นั้น กระทรวง ฯได้มีการตรวจสอบราคามะพร้าวท้ังขนาด
เล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่แล้วพบว่า มีราคาที่แตกต่างกันมาก ซ่ึงราคามะพร้าวท่ีควรจะเป็น
นั้นไม่น่าจะต่ํากว่าผลละ ๕ บาท แต่ในความเป็นจริงขณะนี้ราคามะพร้าวไทยมีราคาไม่คอ่ยดี
เนื่องจากที่ผ่านมาแมลงมะพร้าวได้มีการทําลายมะพร้าวทําให้เกิดความเสียหายมากและส่งผลให้
ผลผลิตมะพร้าวน้อยและราคาตกต่ํา ทําใหผู้้ประกอบการอุตสาหกรรมที่ต้องใช้มะพร้าว
ประกอบการผลิตขาดความมั่นใจที่จะใช้ผลผลิตมะพร้าวของไทยเรา จึงทําให้ต้องมีการนําเข้า
มะพร้าวจากต่างประเทศมาจํานวนหนึ่งที่ผ่านมา ซ่ึงกระทรวง ฯ เองก็มีความเป็นห่วงโดยได้มีการ
ตรวจสอบอยู่ และในวันนี้ ( ๓๑ พ.ค  ๒๕๕๕) กระทรวง ฯก็จะมกีารอนุญาตเป็นวันสุดท้ายท่ีจะ
ให้มีการนําเขา้มะพร้าวจากต่างประเทศ และหลังจากนี้ก็จะให้ซ้ือได้เฉพาะผลผลิตในประเทศ
เท่านั้น  พร้อมกันนี้กระทรวงก็จะได้ดําเนินการผลักดันกลไกการตลาดใหร้าคาปรับตัวสูงขึ้นเป็น
ลําดับด้วย 
นายประมวล ได้กล่าวเปรียบเทียบราคามะพร้าวเมื่อปี ๒๕๓๔ ที่ผ่านมาว่าราคาผลผลิตมะพร้าว
ขณะนั้นอยู่ที่ ๑๐ บาทต่อผล แต่ขณะนี้รัฐบาลได้อนุญาตให้นําเข้ามะพร้าวจากต่างประเทศที่ผ่าน
มาเป็นจํานวนมากทําให้เกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าวได้รับความเดือดร้อน จากการที่รัฐบาลอนุมัติให้
มะพร้าวนอกเข้ามาทําให้ราคามะพร้าวไทยมีราคาตกตํ่าลงเหลือแค่ผลละ ๓ บาทกว่าเท่านั้น 
นอกจากนี้การลักลอบนําเข้ามะพร้าวกย็ังเป็นอกีปัจจัยหนึ่งที่ก่อให้เกิดปัญหาของเกษตรกรด้วย
เช่นกันจึงอยากถามรัฐบาลว่าจะดูแลปัญหาต่าง ๆเหล่านี้อย่างไรให้เกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าวได้รับ
ความเป็นธรรมมากที่สุด 
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นายณัฐวุฒิ ไสยเกื้อ รัฐมนตรีชว่ยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตอบชี้แจงในส่วนการ
เปิดให้มีการนําเข้ามะพร้าวจากต่างประเทศนั้นได้เริ่มมีมาต้ังแต่ปี ๒๕๔๐ แล้วโดยในแต่ละปีจะมี
การนําเข้าต้ังแต่เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนพฤษภาคม โดยการนําเข้าจะดูปัจจัยภายในประเทศเป็น
หลักว่าจะนําเข้าได้หรือไม่อย่างไร และสําหรับผลกระทบปัจจุบันในอัตราการนําเข้ามะพร้าวท่ี
สูงขึ้นในบ้านเราขณะนี้นั้น กระทรวงพาณิชย์ก็ได้ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดให้
เกษตรกรและผู้ประกอบการได้มีการเจรจากันโดยตรงเพื่อซื้อขายผลผลิตมะพร้าวชว่ยเกษตรกรใน
ราคาที่เหมาะสม รวมทั้งปัญหาอื่น ๆที่เกี่ยวข้องกจ็ะได้มีการตั้งคณะกรรมการดูแลเกษตรกรให้
ได้รับความเป็นธรรมมากยิ่งขึ้น 
นายประมวล ถามต่อว่า การขึ้นราคามะพร้าวจะสามารถดําเนินการอย่างชดัเจนได้เมื่อไหร่ 
นายณัฐวุฒิ ไสยเกื้อ รัฐมนตรีชว่ยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตอบว่า กรณีการน้ําเข้า
มะพร้าวมาในประเทศนั้นเป็นดุลยพินิจของผู้ประกอบการนอกและในโควตาในกรณีที่ผลผลิตใน
ประเทศไม่เพียงพอ ซ่ึงอย่างไรก็ตามมาตรการในการแก้ไขปัญหาการนําเข้าจากต่างประเทศ
กระทรวง ฯก็ได้มีการดูแลอยู่เช่นเดียวกัน รวมทั้งมาตรการในการดูแลราคามะพร้าวอยา่งเป็น
ธรรม 
นายประมวล ฝากการนาํเข้าผลผลิตมะพร้าวของภาคเอกชนให้รัฐบาลดูแลอย่างเข้มงวดมิให้มีการ
นําเข้ามะพร้าวมากเกินความจําเป็นในโควตาที่ควรจะนําเข้า 
กระทู้ถามสดที่ ๒ เรื่อง การเตรยีมการรองรับการจัดชั้นเรียนในปีการศึกษา ๒๕๕๖ ใหก้ับเด็ก
นักเรียน – นกัศึกษาที่ไม่มีที่เรียนและมาตรการเยียวยาให้กับข้าราชการครูและบุคลการทาง
การศึกษาที่ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมินวิทยฐานะ ถามโดยนายครมูานติย์ สังข์พุ่ม สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรจังหวดัสุรินทร์ พรรคเพื่อไทยวา่ รัฐบาลมีแนวทางในการดูแลอย่างไร 
นายสุชาติ ธาดาธํารงเวช รัฐมนตรวีา่การกระทรวงศึกษาธิการ ตอบชี้แจงว่า ประเด็นดังกล่าว
ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาตามข่าวท่ีมีการเผยแพร่ผ่านส่ือว่ามีการประท้วงโดยเด็กนักเรียน ผู้ปกครอง
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) โดยผู้ปกครองของเด็กเข้าใจว่าลูกหลานของตนเองถูกกดดัน
ช่วงชิงสถานที่เรียนโดยบอกว่ามกีารจ่ายแป๊ะเจี๊ยะ ซ่ึงข่าวท่ีปรากฎออกมาเหล่านี้ถูกให้โดยกลุ่ม
บุคคลมีชื่ออยู่หน้าส่ือหลายสื่อ จนมีการเผาหุ่นของตนด้วย ซ่ึงตนก็เตรียมฟอ้งร้องสําหรับการหมิ่น
ประมาทครั้งนี้ต่อไป เนื่องจากไม่อยากให้ใครกล่าวหา  นอกจากนี้ทางสมาคมครูผู้ปกครอง 27 
แห่งก็จะมีการฟ้องบุคคลเหล่านี้ด้วย  สําหรับประเด็นนักเรียนทีป่ระท้วงกลุ่มดังกล่าวนี้ก็เรียนที่
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) อยู่แล้ว คงจะทราบดีว่าโรงเรียนมรีะเบียบต้ังแต่รัฐบาล
ก่อนๆ แล้ววา่การรับเข้าศกึษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรยีนจะรับได้แค่ 80% เท่านั้นสว่นอีก 
20% ก็จะเปิดรับสมัครสอบทั่วไป เนื่องด้วยวธิีการนีเ้ป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนเก่งๆ ใน
ต่างจังหวัดได้มีโอกาสเข้ามาเรียนโรงเรียนดีๆ เพื่อพัฒนาประเทศอย่างมีคณุภาพ อยา่งไรก็ตาม 
หากนักเรยีนคนไหนยังไม่มีที่เรียนในชว่งภาคเรียนที่ 2 หากมีการเปิดห้องเรียนเพิ่มข้ึนแล้วถ้า
นักเรียนมีคะแนนพร้อมก็สามารถติดต่อในระหว่างการเรยีนได้ 
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นายครูมานติย์ ถามต่อวา่สืบเนื่องจากพระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติ ได้กําหนดในส่วนการ
ปรับเปลี่ยนสถานะครูระดับชํานาญการเป็นชํานาญการพิเศษนั้น ที่ผ่านมาการทําผลงานให้เป็น
ระดับชํานาญการพิเศษครูผู้สอนไม่สามารถทําผลงานให้ผ่านหลักเกณฑ์ได้โดยง่าย ประเด็นนี้จึง
อยากให้กระทรวงศึกษาธกิารดูแลเพื่อเป็นขวัญกําลังใจของครู ซ่ึงอยากให้มีการลดขั้นตอนการ
ประเมินหรือเปลี่ยนเป็นใช้วิธีการอบรมในระยะสั้นเพื่อประเมินเลื่อนระดับที่ง่ายข้ึน ในทางปฏิบัติ
จะสามารถทําได้หรือไม่ อย่างไร  
นายสุชาติ ธาดาธํารงเวช รัฐมนตรวีา่การกระทรวงศึกษาธิการ ตอบว่า ถือว่าเป็นข้อสังเกตที่ดี
ซ่ึงกระทรวงจะได้ปรับเปล่ียนกฎเกณฑ์ที่ผู้ประเมินจะสามารถทําการประเมนิได้ในขั้นตอนที่ผ่อน
ปรนขึ้น ซ่ึงกฏเกณฑ์ใหมท่ี่น่าสนใจคือ ถ้าเด็กที่เรียนกับครูคนไหนได้ผลคะแนนออกมาดี คุณครู
คนนั้นก็สามารถนําผลการเรียนของเดก็ที่ได้รับคะแนนดีมาประกอบการประเมินได้ซ่ึงจะทําให้ง่าย
ข้ึนหรือเลื่อนเป็นชํานาญการพิเศษได้สะดวกขึ้นดว้ย 
กระทู้ถามสดเรื่องที่ ๓  เรื่องการจ่ายเงินเยียวยาและการฟื้นฟูผู้ถูกน้ําท่วม ถามโดยนายเกียรติ
ศักด์ิ ส่องแสง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดปทุมธานี พรรคประชาธิปัตย์ว่า รัฐบาลได้
ดําเนินการจา่ยเงินเยยีวยาและมีการฟื้นฟูผู้ถูกน้ําท่วมมีความคืบหน้าอย่างไร โดยเฉพาะในพื้นที่
ปลายน้ําจังหวัด นนทบุรี นครปฐม นครสวรรค์ และปทุมธานี รวมทั้งในประเด็นการจ่ายเงนิ
เยียวยาท่ีไม่ได้รับความเป็นธรรมทกุครอบครัวอย่างทั่วถึง  
นายสันต ิพร้อมพัฒน์ รฐัมนตรวี่าการกระทรวงพฒันาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ตอบ
ชี้แจงว่า ต้ังแต่เกิดอุทกภัยน้ําท่วมท่ีผ่านมา กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้
มอบหมายการดูแลผู้ได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ําท่วมหลายพื้นที่ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
โดยเฉพาะในพื้นที่ของจังหวัดปทุมธานีได้ขอความร่วมมือให้มีการดูแลเรื่องที่พักพิง อาหารการกิน
ที่จะให้ประชาชนได้ผ่อนคลายความเดอืดร้อนเป็นอย่างดี รวมทั้งมีการฝึกอบรมอาชีพให้กบัผู้
เดือดร้อนควบคู่ไปด้วย  
นายฐานสิร์ เทียนทอง รัฐมนตรชี่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ตอบเสริมว่า ด้าน
กระทรวงมหาดไทยขณะนี้ได้มีการติดตามการให้ความช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรีเบ้ืองต้น
ครอบครัวละ ๕,๐๐๐ บาทเบ้ืองต้นอย่างใกล้ชิดเพื่อให้ทั่วถึงอยา่งแท้จริง รวมทั้งกรณีการเยียวยา
ในส่วนอื่น ๆที่เกี่ยวข้องกจ็ะได้มีการดําเนินการให้โดยเร็วที่สุด 
นายเกียรติศกัดิ์ ถามเพิ่มเติมเรื่องเงินเยียวยาของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนษุย์
ในเงินงบประมาณสําหรับประชาชนที่ดูแลตัวเองไม่ได้หลังน้ําท่วม และงบสงเคราะห์ผู้ยากไร้จะมี
การจ่ายได้เทา่ไหร่ อย่างไร 
นายสันต ิพร้อมพัฒน์ รฐัมนตรวี่าการกระทรวงพฒันาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ตอบ
ชี้แจงเพิ่มเติมว่า การช่วยเหลือกลุ่มบุคคลดังกล่าวกําหนดการช่วยเหลือ ๒๕,๐๐๐ ครอบครัว ใน
วงเงินงบประมาณกว่า ๕๕ ล้านบาทเศษ ตัวบุคคลบางรายก็จะได้รับเงินเบื้องต้นคนละ ๒ พันบาท 
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บ้างหรือ๑ พันบาทบ้างซึ่งแต่ละคนอาจจะได้รับไม่ครบสองพันบาททุกคนเนื่องจากเป็นเกณฑ์ของ
กระทรวง ฯ ในการจ่ายตามความเหมาะสม 
 จากนั้นที่ประชุมได้มีการถาม ตอบกระทู้ถามทั่วไปต่อเนื่องดังนี้ 
กระทู้ถามทั่วไปเรื่องที่ ๑ เรื่องความเสมอภาคระหว่างชายและหญิง ถามโดยนางผุสดี ตามไท 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาธิปัตย์ ว่ารัฐบาลมีนโยบายและวิธีการในการส่งเสรมิสตรีให้
มีบทบาทในตําแหน่งสําคัญ ๆ ในสังคมประชาธิปไตยไทยอย่างไร 
นายสันต ิพร้อมพัฒน์ รฐัมนตรวี่าการกระทรวงพฒันาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ตอบ
ชี้แจงว่า โดยภาพรวมว่า ปัจจุบันประเทศไทยมีสตรีไทยประมาณ ๓๓ ล้านคนทั่วประเทศ 
สําหรับนโยบายในการส่งเสริมเพื่อเพิ่มโอกาสให้กับสตรีนั้น ท่านนายกรัฐมนตรีได้มีดําริเรื่อง การ
จัดต้ังกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ในการดูแลส่งเสริมเพื่อเพิ่มโอกาสให้กับสตรีมากข้ึนในการ
กําหนดสัดส่วนการบริหารบทบาทของสตรี สําหรับการกําหนดบทบาทสตรีนั้นในส่วนการสรรหา
เพื่อแต่งตั้งตําแหน่งต่าง ๆนั้นไม่น่ายาก แต่ในเรื่องของการแข่งขันเช่นการเลือกต้ัง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร การสอบชิงตําแหน่งสําคัญทางการเมอืงต่าง ๆนั้นจะยากกวา่ อย่างไรก็
ตามจะเห็นได้ว่าขณะนี้สตรีก็มีบทบาทในการเป็นผู้นํามากข้ึน เช่นโรงเรียนนายร้อยตํารวจก็ทราบ
ว่ามีสตรีเข้าไปศึกษาได้แล้ว 
นางผุสดี ถามต่อว่า ถ้ารัฐบาลตั้งใจจริงที่จะช่วยสตรกี็ไม่อยากใหม้ีการช่วยเหลือในรูปการให้เงินกู้ 
ซ่ึงควรดูแลในส่วนของการเพิ่มศักยภาพ ความสามารถของสตรีที่มีอยู่มากกว่า รวมทั้งอยากให้มี
การส่งเสริมแนวทางในการขจัดทัศนคติที่เป็นภาพลบสําหรับสตรีไม่ว่าจะเป็นการกระทาํความ
รุนแรงในครอบครัว การกระทําความรุนแรงทางเพศต่อสตรี ประเด็นนี้รัฐบาลจะมีแนวทางอย่างไร 
นายสันต ิพร้อมพัฒน์ รฐัมนตรวี่าการกระทรวงพฒันาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ตอบ
เพิ่มเติมว่า ในเรื่องของการปกป้องและส่งเสริมสตรีนั้น รัฐบาลก็พยายามหามาตรการมาโดยตลอด
เช่นการออกพรบ. คํานําหน้านามของสตรี ในเรื่องครอบครัวปัจจุบันก็มีกฎหมายดูแลอยู่วา่ การ
ข่มขืนภรรยาถ้าภรรยาไมพ่ร้อมก็มีการกําหนดความผิดปกป้องสตรีไว้ด้วยเช่นกัน แต่อย่างไรก็ตาม
รัฐบาลก็จะต้องหาแนวทาง และมาตรการเสริมเพิ่มเติมเพื่อให้สตรีและบุรุษมีความเท่าเทียมกัน
ร้อยเปอร์เซน็ต์ในอนาคตด้วย 
นางผุสดี ฝากรัฐบาลให้เรง่ออกกฏหมายว่าด้วยความเสมอภาคและโอกาสของสตรีโดยเร็วซ่ึงจะ
เป็นประโยชน์ต่อสตรีเป็นอย่างมาก 
กระทู้ถามทั่วไปเรื่องที่ ๒ เรื่อง กระทรวงมหาดไทยมีแนวทางในการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตรและการซ่อมแซมถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
จังหวัดศรีสะเกษ ให้ทั่วถึงได้อย่างไร ถามโดยนายววิัฒน์ชัย โหตระไวศยะ สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรจังหวดัศรีสะเกษ พรรคเพื่อไทย 
นายชชูาติ หาญสวสัดิ์ รัฐมนตรีชว่ยวา่การกระทรวงมหาดไทย ตอบชี้แจงว่าได้มีการกําชับไม่ว่า
จะเป็นการขยายไฟฟ้าเพือ่ครัวเรือนหรือการเกษตรให้มีได้ทั่วถึงมากที่สุด โดยในปีงบประมาณ  



- ๕ - 
๒๕๕๕ นี ้ประชาชนศรีสะเกษจะได้ใช้ไฟฟ้าเบ้ืองต้น  ๒ พันกว่าราย ด้วยงบลงทุน ๖๐ กว่าล้าน
บาท 
นายวิวัฒน์ชยั โหตระไวศยะ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดศรีสะเกษ พรรคเพื่อไทย 
ถามต่อว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับโอนงานการก่อสร้างเกินความสามารถและ
งบประมาณของท้องถิ่นจะดูแลอย่างไร รวมทั้งพื้นที่ถนนบ้านตูม ไหล่เจริญในจังหวัดศรีสะเกษจะ
ดูแลให้อย่างไรด้วย 
นายชชูาติ หาญสวสัดิ์ รัฐมนตรีชว่ยวา่การกระทรวงมหาดไทย ตอบว่าในงบประมาณปี ๒๕๕๕ 
นี้ ในวงเงินงบประมาณ ๙ ล้านบาทเศษจะพยายามทําให้ครบทกุพื้นที่ของจังหวัดที่จําเป็น และ
สําหรับในพื้นที่ถนนบ้านตูมนั้น จะได้ติดตามความคบืหน้าการดําเนินการให้ต่อไป 
นายวิวัฒน์ชยั โหตระไวศยะ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดศรีสะเกษ พรรคเพื่อไทย 
ถามต่อถึงประชาชนในพื้นที่อําเภอเบญจลักษณ์ของจังหวัด ก็ประสบปัญหาเช่นเดียวกัน อยาก
ทราบว่าในปงีบประมาณ ๒๕๕๖ นั้นจะสามารถจัดสรรงบประมาณดําเนินการได้หรือไม่ อย่างไร 
นายชชูาติ หาญสวสัดิ์ รัฐมนตรีชว่ยวา่การกระทรวงมหาดไทย ตอบว่า จะได้ประสานงานกรมที่
เกี่ยวข้องในกระทรวง ฯเพือ่ดําเนินการให้ในปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ต่อไป 
กระทู้ถามทั่วไปเรื่องที่ ๓ เรื่องการกอ่สร้างสะพานข้ามลําน้ําอูน ถามโดยนายนิยม เวชกามา 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสกลนคร พรรคเพือ่ไทย จังหวดัสกลนคร ถามรัฐมนตรีวา่การ
กระทรวงคมนาคม กระทูถ้ามนี้เนื่องจากรัฐมนตรีติดราชการสําคัญของกระทรวงจึงมีหนังสือขอ
เล่ือนการตอบกระทู้ถามออกไป 
 ภายหลังวาระกระทู้ถามทั่วไป ก่อนเข้าสู่ระเบียบการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องตาม
ระเบียบวาระต่อไป นายสมศักด์ิ เกียรติสุรนนท์ ประธานสภาผูแ้ทนราษฎรได้แจ้งให้ที่ประชุม
ทราบถึง มติในที่ประชุมคณะกรรมาธิการสามัญประจําสภาผู้แทนราษฎรทั้ง 35 คณะในการ
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความปรองดองแห่งชาติว่า ที่ประชุมได้มีมติว่า ร่าง
พระราชบัญญัติว่าด้วยความปรองดองแห่งชาติ จํานวน ๔ ฉบับที่เสนอมายังสภาผู้แทนราษฎร
พิจารณา ไมม่ีลักษณะเป็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน ตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย มาตรา ๑๔๓ 
 จากนั้น ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาญัตติขอเปลี่ยนระเบียบ
วาระการประชุม โดยเป็นการพิจารณาต่อจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ ๓๖  สมยั
สามัญนิติบัญญัติ เป็นพิเศษ วันพุธท่ี ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕ โดยขอนําระเบียบวาระตามลําดับ
ดังต่อไปนี้ข้ึนมาพจิารณาก่อน ตามลําดับคือ  ร่างพระราชบัญญติัว่าด้วยความปรองดองแห่งชาติ 
เสนอโดยพลเอกสนธิ บุญยรัตกลิน กับคณะ  ,รา่งพระราชบัญญติัว่าด้วยความปรองดองแห่งชาติ 
เสนอโดยนายนิยม วรปัญญา กับคณะ ,ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความปรองแห่งชาติ เสนอโดย
นายสามารถ แก้วมีชัย กบัคณะและร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความปรองดองแห่งชาติ เสนอโดย
นายณัฐวฒุิ ใสยเกื้อ กับคณะ  
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สําหรับร่างพระราชบัญญติัฉบับนี้ ภายหลังการเสนอหลักการและเหตุผลของร่าง
พระราชบัญญัติแต่ละฉบับของผู้เสนอและการอภิปรายของสมาชิกแล้ว ที่ประชุมก็ได้ลงมติ
เห็นชอบกับการขอเปลี่ยนระเบียบวาระการประชมุดังกล่าว จากนั้นก่อนเลิกการประชุม 
ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้ส่ังนัดประชุมสภาผู้แทนราษฎรอกีครั้งในวันศกุร์ที่ ๑ มิถุนายน 
๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา 
        ปิดประชุมเวลา ๑๗.๐๓ นาฬิกา 
           
 
 
 


